

# NGƯỜI TAYGETA PLEIADIAN ĐÃ NÓI GÌ VỀ VIRUS CORONA (VIDEO ĐÃ BỊ YOUTUBE XÓA)

Đối thoại cùng Swaruu

COSMIC AGENCY

LINK <https://swaruu.org/transcripts/what-do-taygetan-pleiadians-have-to-say-about-corona-virus-deleted-by-youtube>

Ngày 1/2/2020

Swaruu : Phân tích thông tin.

Bằng phương pháp phân tích quang phổ nhiều lần, đặc biệt là trên những mẫu bệnh phẩm được cho là dương tính. Chúng tôi cũng lấy được cả mẫu máu bằng tractor beam (hút vật thể vào thẳng phi thuyền bằng tia sáng công nghệ cao).

Chúng tôi còn có cả sơ đồ hệ thống của một bệnh viện được chụp lại bởi phi thuyền. Mọi thứ vẫn như vậy. Chúng tôi cô lập khu vực cất giữ mẫu bệnh phẩm sau khi đã cẩn thận quan sát nó, và chúng tôi tiếp tục cô lập mẫu bệnh phẩm và ống nghiệm. Sau cùng, chúng tôi hút mọi thứ lên bằng tractor beam. Nó đi xuyên qua tường bê tông và mái nhà mà không vấn đề gì.

Sau gần 12 giờ đồng hồ bay ra khỏi khu vực và mang theo tất cả các mẫu thử, chúng tôi quan sát mọi thứ từ trên không trung và đi đến những kết luận sau: Chúng tôi không hề tìm được bất kì loại dịch bệnh nào như cách mà truyền thông con người nói đến. Chúng tôi kết luận rằng họ chỉ đang làm náo loạn mọi thứ lên, chứ không có gì khác!

Về mặt sơ bộ, không tìm thấy bằng chứng nào về một loại virus như vậy. Chúng tôi thu giữ được 10 ml bệnh phẩm thí nghiệm có chứa máu. Không có thứ gì về một loại bệnh truyền nhiễm bất thường cả. Mẫu bệnh phẩm còn thể hiện một người đang mắc chứng thiếu máu với hệ miễn dịch kém và lượng đường trong máu cao. Không có kết luận gì thêm.

Vì vậy, mặc dù đây không phải là kết quả cuối cùng. Kết luận của chúng tôi kèm theo mức độ tin cậy cao chính là: Dường như virus đã được phát minh ra và mọi thứ được phối hợp công khai, kèm theo sự kiểm soát nhận thức bằng cách sử dụng virus cúm thường để làm cơ sở. Người ta vẫn chết vì bị cúm. Và ngay cả cúm cũng có nhiều dạng virus khác nhau như một đại gia đình virus cúm. Chính điều này gây nên những triệu chứng tương đồng, hoặc mạnh hơn những triệu chứng khác và có thể thay đổi tùy thuộc vào từng trường hợp của người bệnh.

Đó là lý do vì sao họ sử dụng nó. Nó rất dễ lây lan và phổ biến, ai cũng có thể mắc phải. Bệnh được kích hoạt bởi sự căng thẳng, bởi vì nó làm giảm khả năng miễn dịch.

Nó dường như không phải là một vũ khí sinh học đến từ phòng thí nghiệm. Và cũng không phải là một loại virus mới lạ đến từ động vật. Nó chỉ là một trò lừa đảo vĩ đại đến từ các tập đoàn dược phẩm và kế hoạch New World Order (Trật Tự Thế giới mới)

Tuy nhiên vẫn có khả năng đó vì vũ khí sinh học thực sự tồn tại. Tuy nhiên, nhóm cabal sẽ không thể tung ra một loại virus thực sự chỉ để tạo ra sự hoảng loạn, mà họ chỉ cần cô lập chủng virus hiện tại từ năm nay khỏi virus cúm thông thường. Và họ dùng truyền thông để biến nó thành một loại virus nguy hiểm mới. Đó là những gì mà họ đã từng làm trước đây. Điều này có nghĩa là: họ chỉ phân tách chủng virus cúm tự nhiên trong không khí vào năm nay (chúng đột biến) và virus này tự do lan rộng khắp thế giới như thường lệ.

Sau đó, các cơ quan y tế của các quốc gia khác nhau lại có thêm điều gì đó để theo đuổi. Và cũng như mọi khi, có hàng chục ca tử vong do cúm mùa và các biến chứng hô hấp mỗi năm. Họ tập trung vào đó để tạo ra một nỗi lo trong toàn xã hội.

Để tạo ra một loại virus, bạn không cần một dịch bệnh, mà chỉ cần quảng cáo nó. Ngày nay mọi thứ đều mang tính chất “tuyên truyền”.

Chúng tôi không hề tìm thấy bất kỳ loại virus nào. Nhưng cái mà chúng tôi thấy chính là những màn kịch và rất nhiều sự kiểm soát tâm trí thông qua các kênh truyền thông. Họ đã từng làm điều này với dịch Zika và Chikungunya mà thực chất cũng không có gì ngoài một loại sốt xuất huyết thông thường.

Những gì mà họ làm là tìm kiếm những virus hoặc mầm bệnh mà con người có sẵn trong người, nên chúng xuất hiện trong kết quả xét nghiệm. Nhưng đó là những gì đã luôn tồn tại từ trước. Họ sử dụng “bệnh Cúm” vì nó rất hoàn hảo. Nó dễ gây ra nỗi sợ hãi vì mỗi cá nhân lại có những triệu chứng bệnh khác nhau.

Nhóm cabal chỉ đang chơi đùa với con người. Lại là một sự kiểm soát nhận thức nặng nề hơn. Sự tuyên truyền. Quanh quẩn lấy nỗi sợ !

Vì sao lại là Trung Quốc... cũng như thường lệ. Vì đó là phòng thí nghiệm chính của kế hoạch NWO – New World Order.

Chúng tôi đã theo dõi ai là người hỗ trợ tiền bạc. Một bệnh viện khổng lồ với 1000 giường bệnh sẽ được xây dựng chỉ trong vài ngày, nó có nguồn cung kinh tế đến từ quỹ của Bill & Melinda. Một phòng thí nghiệm khác ở Anh quốc có bằng sáng chế của virus corona, cũng như vaccine là một phần kế hoạch của quỹ Bill Gates. Họ tạo ra vấn đề để bán đi giải pháp. Không có gì mới cả. Vẫn như cũ.

Họ sẽ là những người xuất hiện và nói rằng :”chúng tôi có được chứng cứ” .... Nhưng tôi vẫn khẳng định những gì mà tôi nói trước đó, đây là một phần của kế hoạch tuyên truyền. Nhưng không hề có thứ gì đáng lo về virus cả. Chỉ có những con người và những âm mưu mà họ đang thực hiện bằng cách dùng virus để nguy hiểm. Cũng như những gì đã xảy ra vào năm 1918... tên sát nhân chính là vaccine, chứ không phải là virus.

Đó chính là một mối nguy hại. Thật trùng hợp khi biết rằng họ đã có sẵn vaccine một cách nhanh chóng. Không phải virus không có ở đó mà do những kẻ đứng sau. Bill Gates chính là người đang tài trợ vaccine cho cả thế giới với những mục đích ưu sinh, để hủy diệt loài người, âm mưu 2021 và âm mưu 2030. Hẳn ta là kẻ đứng sau virus corona.

Đại dịch năm 1918 cũng đã xảy ra tương tự như vậy. Họ sử dụng bệnh cúm và tuyên truyền nó như một mối nguy hại khủng khiếp, tiêm thuốc cả dân số và đó là lý do mà rất nhiều người đã chết. Âm mưu giết hại dân số bằng vaccine không phải là điều gì mới lạ. Nó đã được áp dụng từ hơn 100 năm nay.

Chúng tôi tin rằng không có gì mới xuất hiện tại đây hơn là một trò chơi của nhóm cabal, họ muốn xem thử mọi người sẽ phản ứng thế nào với một cuộc khủng hoảng. Và để họ nắm được yếu điểm trong hệ thống y tế của các quốc gia khác nhau, để biết cách tiến lên với những chiêu thức tiếp theo trong tương lai với sự hỗ trợ mua bán vaccine và dược phẩm.

Lời khuyên tốt nhất của chúng tôi là, không được tiêm vaccine bằng mọi giá. Tiêm vaccine và thải độc không hề có tác dụng như mọi người nói. Điều này là không thể. Khái niệm của vaccine và cách thức nó hoạt động là rất đáng quan ngại. Cho dù là những loại vaccine thiết thực để chống lại những dịch bệnh với mục đích chính đáng là để phòng ngừa bệnh tật cũng chỉ là “sự truyền độc”. Trong trường hợp này nó lại càng nguy hiểm hơn. Những thứ bên trong vaccine mà họ bán với “mục đích tốt cho mọi người” lại chính là căn bệnh. Vì cơ thể bạn sẽ chứa chấp những độc tố đó trong suốt phần đời còn lại.

Mặc dù tôi không phủ nhận mục đích của một số loại vaccine đích thực, nhưng những kẻ điên rồ kia lại muốn tiêm chủng toàn bộ dân số bằng vaccine và sử dụng căn bệnh cúm như một lời nguy biện, và là một sự lôi kéo-tuyên truyền để mọi người tự nguyện đi tiêm.

Những kẻ bệnh hoạn trong nhóm cabal, như Bill Gates đã tích hợp những hỗn hợp chất có trong vaccine, chúng sẽ được kích hoạt bằng cách va chạm phản ứng với một chất thứ hai. Như vậy, nếu bạn đi tiêm vaccine ngừa cúm vào năm trước và sau đó tiếp tục tiêm vaccine ngừa virus corona thì 2 hợp chất khác nhau sẽ bị kích hoạt. Điều tồi tệ hơn là nhóm cabal còn có thể khiến cho toàn bộ dân số nhiễm bệnh bởi một loại vaccine có hại và sau đó kích hoạt căn bệnh bằng hoạt chất tác động được phun ra trong không khí từ máy bay (chemtrail).

Cũng có thể có đến 3 hoặc nhiều thành phần hơn, để họ sàng lọc và chọn ra khu vực dân số nào để lây nhiễm, chứ không chỉ có 2 thành phần. Nói cách khác, nó sẽ bị kích hoạt trong một khu vực dân số có số người nhiễm bệnh cao nhất/ hoặc số người tiêm phòng nhiều nhất. Ở cấp độ thấp nhất, nó sẽ làm suy yếu hệ miễn dịch, khiến toàn bộ dân số trở nên miễn cảm hơn với các loại bệnh tật và phải sống phụ thuộc vào hệ thống y tế và dùng thuốc từ các tập đoàn dược phẩm khổng lồ “Big Pharma”.

Và một loại vaccine tưởng chừng như vô hại dành cho hệ hô hấp cũng có thể mang lại hậu quả trong tương lai, ảnh hưởng đến các cơ quan khác trong cơ thể - những cơ quan chức năng thiết yếu là mục đích của cuộc tấn công.

Lời khuyên của chúng tôi: **KHÔNG ĐƯỢC** tiêm vaccine nữa để tránh bị gì. **KHÔNG ĐƯỢC** tin tưởng vào các bác sĩ chuyên khoa nữa. Họ không quan tâm đến lợi ích tốt nhất của bạn, cho dù người bác sĩ đó là bạn thân của gia đình hoặc thậm chí là bác sĩ riêng cho gia đình bạn. Thực sự họ **KHÔNG HỀ BIẾT** điều này và họ vẫn tin vào hệ thống dược phẩm của Ma Trận.

Tôi thấy rõ ràng là các loại vaccine đều không hoạt động tốt, vì tất cả đều là virus < --- chúng chỉ hoạt động một cách hạn chế với các tác nhân vi khuẩn, vì nếu vi trùng “đã chết” được tiêm vào trong cơ thể bệnh nhân, chúng có thể phát triển kháng nguyên đối với căn bệnh do loại vi trùng này gây ra. Nhưng trong trường hợp của virus. Điều này là bất khả thi.

